

# แอป myMerlin™ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ

เวอร์ชันวันที่: พฤษภาคม 2023

Abbott ให้บริการแอป myMerlin™ ("แอป") สำหรับเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดฝังที่ได้รับจากเฟรมถึง (หากมี) เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดฝัง Confirm Rx™, Jot Dx™ หรือ Assert-IQ™ ("ICM") ซึ่งส่งข้อมูลไปยังบริการเครือข่ายดูแลผู้ป่วย Merlin.net™ ("Merlin.net") (รวมเรียกว่า "บริการ") เพื่อให้แพทย์หรือคลินิกของคุณสามารถตรวจติดตามการทำงานของหัวใจของคุณจากระยะไกลและตั้งค่าเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจของคุณจากระยะไกลและให้การรักษายาบาลแก่คุณ Pacesetter, Inc. (บริษัทของ Abbott) เป็นผู้ให้บริการ Merlin.net

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("ประกาศความเป็นส่วนตัว") อธิบายวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการบริการและสิ่งที่เราทำเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เราเข้าใจว่ามีข้อมูลจำนวนมากรวมอยู่ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราต้องการให้ข้อมูลสรุปสั้น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการ ปกป้อง เก็บรักษา จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+เกี่ยวกับบริการ** และ **+ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล** ด้านล่าง

**บทสรุปนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด คุณจะต้องอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง เพื่อให้เข้าใจข้อมูลทั้งหมดว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร**

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณตั้งค่าแอป ซึ่งรวมถึงวันเดือนปีเกิดของคุณและหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ เราใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างการจับคู่กับเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจของคุณ แอปนี้ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณมาที่เรา และถ้าคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราจะเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับคำขอสำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิคของคุณแยกต่างหาก เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณกรอกลงใน Merlin.net ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** และ **+บทบัญญัติเฉพาะประเทศ** ด้านล่าง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ: (1) ให้บริการแก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตนใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือปิดกั้นตัวตน เพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณด้วยชื่อ เราดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อการศึกษาหลักฐานจากข้อมูลในสถานการณ์จริง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott**, **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ**, **+การวิจัย**, **+การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** ด้านล่าง

เราจำกัดบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยอย่างเคร่งครัดและจะไม่ขายข้อมูลแก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการค้าของเรา เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือของเราเพื่อช่วยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับการบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อดำเนินการวิจัยหรือ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและวิเคราะห์ในวงกว้างเพื่อตรวจสอบปัญหาในเชิงระบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา** และ **+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott** เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ ด้านล่าง

หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณในสิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราจะตอบสนองต่อการร้องขอดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+วิธีการสำหรับผู้ไ้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกาหรือในระบบระดับภูมิภาคในยุโรป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การจัดเก็บข้อมูล** และ **+การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน** ด้านล่าง นอกจากนี้เรายังแนะนำให้ตรวจสอบ **+บทบัญญัติเฉพาะประเทศ** เนื่องจากอาจมีบทบัญญัติเพิ่มเติมที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่

โปรดติดต่อและส่งคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับบริการไปที่คลินิกของคุณเป็นลำดับแรกคลินิกของคุณคือ 'ผู้ควบคุม' ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อพวกเขาให้การรักษายาบาลแก่คุณ เราคือ 'ผู้ประมวลผล' ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของคลินิกเพื่อให้บริการแก่คุณและคลินิกของคุณ หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเรา โดยส่งอีเมลหาเราที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com) หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในยุโรปของเราหรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น รายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในยุโรปของ Abbott และข้อมูลติดต่อที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ สามารถดูได้ที่ [www.EU-DPO.abbott.com](http://www.EU-DPO.abbott.com) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+ติดต่อเรา** ด้านล่าง

หากเราปรับปรุงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเราจะแจ้งเตือนคุณทางอีเมลหรือแอปเมื่อคุณใช้แอปครั้งต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้** ด้านล่าง

™ คือ เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Abbott

© 2023 Abbott สงวนลิขสิทธิ์

# myMerlin™ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ

เวอร์ชันวันที่: พฤษภาคม 2023

Pacesetter, Inc. (บริษัทของ Abbott) ให้บริการเครือข่ายดูแลผู้ป่วย Merlin.net™ ("Merlin.net") Abbott ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือ myMerlin™ ("แอป") (Merlin.net และแอปรวมกันเรียกว่า "บริการ") ตลอดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การอ้างอิงถึง "Abbott," "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง กลุ่มบริษัท Abbott ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Abbott Park, Illinois สหรัฐอเมริกา

เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott เมื่อคุณใช้บริการ

โปรดอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างรอบคอบก่อนลงทะเบียนเพื่อใช้แอปนี้ เนื่องจากประกาศนี้เกี่ยวข้องกับการประมวลผล การถ่ายโอน และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดย Abbott และบริษัทในเครือบางแห่งตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ ประกาศยังใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา หากจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาด้านการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลหรือเก็บรวบรวมโดยบริษัทในเครือของ Abbott หรือบริษัทสาขา หรือผ่านทางวิธีการอื่น เช่น เว็บไซต์อื่น ๆ ของ Abbott ศูนย์ประสานงานลูกค้าของ Abbott การใช้ Merlin.net โดยแพทย์และนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ อาจนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลหรือเก็บรวบรวมผ่านวิธีการเหล่านี้

โดยการลงทะเบียนและใช้งานแอปนี้ คุณยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณ:

- ยืนยันว่าคุณมีอายุบรรลุนิติภาวะสำหรับการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ
- ตกลงในนามของคุณหรือในนามของบุคคลอื่นที่คุณมีสิทธิ์ที่แท้จริงในการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามกฎหมาย

โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และความยินยอมนี้ คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าคุณใช้แอปนี้และบริการภายใต้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว และภายใต้การประมวลผลและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (วรรคนี้ไม่มีผลใช้กับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") สหราชอาณาจักร ("UK") และสวิตเซอร์แลนด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างในหัวข้อภูมิภาค)

กรณีที่กฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอาศัยกำหนดให้ตรึง "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่าให้คุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ ABBOTT ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ความยินยอมของคุณมอบให้ตามเจตจำนงโดยอิสระของคุณและคุณยอมรับว่าคุณไม่ได้ผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ ABBOTT

## +เกี่ยวกับเรา

Abbott คือ ผู้ผลิตแอป เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดฝัง ("ICM") Confirm Rx™, Jot Dx™ และ Assert-IQ™

Pacesetter, Inc. (บริษัทในเครือ St. Jude Medical, LLC และบริษัทในเครือที่ Abbott Laboratories ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342 สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ให้บริการ Merlin.net

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการรักษาพยาบาลให้แก่คุณ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบวิธีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวและดำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านบริการสอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ การอ้างอิงถึง 'ผู้ควบคุม' อิงตามคำจำกัดความในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ และมีความหมายเทียบเท่ากับคำที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากเกี่ยวข้อง

Abbott เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ: (1) ให้บริการแก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริการมือถือข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือปิดกั้นตัวตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott**

## +เกี่ยวกับบริการ

Merlin.net คือ ระบบการดูแลระยะไกล ซึ่งเก็บข้อมูลที่ส่งจาก ICM ของคุณผ่านทางบริการ

บริการช่วยให้สามารถส่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จาก ICM ของคุณได้โดยอัตโนมัติ และอัปโหลดผ่านแอปไปยังฐานข้อมูลส่วนตัวและปลอดภัยของ Abbott โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสามารถใช้ Merlin.net เพื่อดูว่าเมื่อใดที่หัวใจของคุณเริ่มเต้นผิดปกติ และสามารถปรับการตั้งค่า ICM ของคุณได้จากระยะไกล (ขึ้นอยู่กับ ICM และตำแหน่งของคุณ) แอปจะส่งข้อมูลการทำงานของหัวใจของคุณไปที่คลินิกตามการตั้งค่าที่กำหนดโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ บริการนี้ช่วยผู้ให้บริการทางการแพทย์ตรวจสอบติดตามจังหวะการเต้นของหัวใจของคุณ และ/หรือปรับเปลี่ยนการรักษาโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปคลินิกด้วยตนเอง

คุณต้องเปิดให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi หรือข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์/เครือข่ายมือถือตลอดเวลา และคุณต้องใช้แอปเพื่อให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลการทำงานของหัวใจของคุณได้จากระยะไกล ก่อนที่คุณจะสามารถใช้บริการได้ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณต้องลงทะเบียนคุณใน Merlin.net เมื่อคุณกรอกวันเดือนปีเกิดของคุณและหมายเลขประจำเครื่อง ICM ของคุณในแอปแล้ว คุณอาจต้องขอรหัสเปิดใช้งาน ซึ่งคุณสามารถเลือกให้ส่งถึงคุณได้ทางอีเมล ข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์

แอปจะเชื่อมต่อกับ ICM ของคุณและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ ICM เป็นระยะ ๆ นอกจากนี้แอปจะถ่ายโอนข้อมูลจังหวะการเต้นของหัวใจของคุณไปยังผู้ให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งจะสามารถรับการแจ้งเตือนและการอัปเดต ตลอดจนเข้าสู่ระบบ Merlin.net เพื่อตรวจสอบติดตามจังหวะการเต้นของหัวใจและปรับการตั้งค่าใน ICM ของคุณได้

## + การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณใช้แอป จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

- หมายเลขประจำเครื่อง ICM และวันเกิดของคุณ
- ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้เราสามารถส่งรหัสเปิดใช้งานให้คุณได้
- ข้อมูลวัน เดือน และเวลาที่มีการส่งข้อมูลจาก ICM ของคุณไปยัง Merlin.net
- ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและหมายเลขรุ่น ICM ของคุณ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า พารามิเตอร์ และการวินิจฉัยจาก ICM ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งไปยัง Merlin.net เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตรวจสอบ
- รายงานเป็นระยะ ซึ่งระบุวิธีที่ ICM ของคุณโต้ตอบกับแอปและวิธีที่แอปโต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ของ Abbott ตั้งแต่รายงานครั้งล่าสุด
- ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของแอปรวมถึงรายงานความผิดพลาด และ
- รายงานบันทึกเป็นระยะ ซึ่งบันทึกกิจกรรมแอปนับตั้งแต่รายงานการบำรุงรักษาครั้งล่าสุด

แอปจะเชื่อมโยงและส่งข้อมูลจาก ICM ของคุณไปยัง Merlin.net บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณกรอกในตอนที่สร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณใน Merlin.net ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของคุณ รุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง ICM และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่บังคับ ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ ภาษาที่ต้องการ ความคิดเห็นทางคลินิก และฟังก์ชันการทำงานของ CM วันที่ทำการรักษาและการส่งข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับอาการของคุณ หมายเลขผู้ป่วยที่คลินิกกำหนดหรือสิ่งระบุตัวตนอื่นๆ ของผู้ป่วย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณอาจป้อนข้อมูลสำหรับการติดต่อคุณในกรณีฉุกเฉินให้กับคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ คุณสามารถเลือกว่าจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินก็ได้ โดยหากให้ข้อมูล คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณเพื่อให้ข้อมูลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณ Abbott อาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อสนับสนุนและคงไว้ซึ่งบริการ

## + การใช้ข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาลของคุณและจะกรอกข้อมูลของคุณลงใน Merlin.net ผู้ให้บริการทางการแพทย์ใช้บริการเพื่อช่วยตรวจสอบติดตาม ICM และจังหวะการเต้นของหัวใจของคุณ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้รับประเภทข้อมูลที่อาจส่งผลให้มีการปรับ ICM หรือขอนัดหมายให้คุณเข้ามาพบแพทย์

ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- เพื่อให้การรักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องโดยการตรวจสอบติดตาม รวมถึงการปรับ ICM และจังหวะการเต้นของหัวใจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการให้การรักษาพยาบาลแก่คุณ
- เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Abbott เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบริการรวมถึงเพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางคลินิก เช่น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขจุดบกพร่อง การอัปเดต หรือการแก้ไขปัญหาบริการ หรือการตีความข้อมูล และ
- ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดเป็นอย่างอื่น

## + การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ประมวลผลในนามของผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- ให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ ในการตรวจติดตาม ICM รวมถึงจังหวะการเต้นของหัวใจและอาการของคุณ
- ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและทางคลินิกแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ เช่น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขจุดบกพร่อง การอัปเดต หรือ การแก้ไขปัญหา หรือ
- เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณเพื่อช่วยในการตีความข้อมูลที่ส่งจาก ICM ของคุณ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ

เราอาจให้บริการสนับสนุนแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณหรือคลินิกที่ตั้งอยู่ใน สวีเดน ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรามีการดำเนินงานในประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ หรือศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ ของเราที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คอสตาริกา และ/หรือมาเลเซีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณนอกจากนี้ เราอาจใช้บุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคหรือทางคลินิกแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ ในกรณีที่เรานำบุคคลภายนอกมาช่วยเราให้บริการสนับสนุนแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ เราจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องความลับ ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การอ้างอิงถึง 'ผู้ประมวลผล' อิงตามคำจำกัดความในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ และมีความหมายเทียบเท่ากับคำที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากเกี่ยวข้อง

## +การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

Abbott ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในฐานะผู้ควบคุม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- เพื่อให้บริการแก่คุณตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้แอปปลายทาง
- เพื่อเก็บบันทึกการติดต่อของคุณกับ Abbott เมื่อคุณติดต่อ Abbott โดยตรงเกี่ยวกับบริการ
- เพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICM ของคุณ
- ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับควบคุมการใช้และการจำแนกประเภทเครื่องมือแพทย์รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังเครื่องมือแพทย์หลังการวางจำหน่ายการจัดการคุณภาพ รวมถึงการพัฒนา และการปรับปรุง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
- พิสูจน์ ใช้สิทธิ์ หรือแก้ต่างตามกฎหมาย ในกรณีที่จำเป็นและ
- กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดเป็นอย่างอื่น

เมื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณใน Merlin.net และในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด คุณได้ให้ความยินยอมแก่ Abbott อย่างชัดเจนในการลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการวิจัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ **+การวิจัย**

นอกเหนือจากการประมวลผลข้างต้น Abbott อาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ต่อเมื่อคุณยินยอมให้ Abbott ดำเนินการได้เท่านั้นโปรดดูแบบยินยอมให้ใช้ข้อมูลของ Merlin ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นี้

การอ้างอิงถึง 'ผู้ควบคุม' อิงตามคำจำกัดความในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ และมีความหมายเทียบเท่ากับคำที่คล้ายคลึงกันในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากเกี่ยวข้อง

## +การจัดเก็บข้อมูล

เราได้รับข้อมูลที่ส่งโดยแอปและ ICM ก่อนที่จะจัดเก็บไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาหรือในระบบระดับภูมิภาคในยุโรป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ หากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศนอก EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา ในกรณีของ EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบระดับภูมิภาคในสหภาพยุโรป (หากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตกลงที่จะจัดเก็บข้อมูลในระบบนี้) หรือในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา

นับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2023 ในกรณีของผู้ให้บริการทางการแพทย์ใน EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระบบระดับภูมิภาคในสหภาพยุโรปนั้น Abbott จะใช้ Microsoft Azure เพื่อโฮสต์ข้อมูลที่ส่งจาก ICM ของคุณผ่านทางแอปนี้ และหากผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณอยู่ในประเทศสมาชิกของ EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร แอปจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในอาณาเขตของสหภาพยุโรป ในกรณีของผู้ใช้ชาวฝรั่งเศส Microsoft Azure ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสุขภาพดิจิทัลของฝรั่งเศส (Agence du Numérique Santé) ในการโฮสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยัง Merlin.net อาจได้รับการโฮสต์ในประเทศที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณมากที่สุดหรือเป็นไปตามข้อกำหนดการจัดเก็บข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ในตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งและโฮสต์บน Merlin.net นั้นมีการนำไปใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ตั้งของผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ ข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ทำการโฮสต์ ซึ่งอาจไม่เทียบเท่ากับกฎหมายของประเทศของผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ Abbott ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่เหมาะสมมาปฏิบัติเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกของเรา และเซิร์ฟเวอร์ใดที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล** และ **+การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน**

## **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น**

Abbott อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดและหากเป็นไปได้เราจะลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายของเราในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ Abbott จะเก็บข้อมูลนี้ไว้อย่างปลอดภัยและจะไม่นำมาใช้ในการระบุตัวคุณเป็นรายบุคคลด้วยชื่อหรือ ที่อยู่อีเมล ยกเว้นในกรณีที่เรายกเว้นภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายให้รวมข้อมูลนี้ ในกรณีที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายเราไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม

ข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่ง Abbott จะใช้ข้อมูลนี้ มีดังนี้:

- เพื่อรับรองความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของ ICM และการพัฒนาในอนาคต
- เพื่อติดตามและปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์และระบบ
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดต และเพื่อให้ Merlin.net และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย
- เพื่อทำการวิเคราะห์ในวงกว้างในการตรวจหาปัญหาเชิงระบบเพื่อสาธารณสุขประโยชน์ในด้านสาธารณสุข
- เพื่อวิจัย พัฒนา และทดสอบเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งฟิเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่และที่มีอยู่และเพื่อทดสอบและปรับปรุง Merlin.net และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
- ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่นรวมถึงเพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อความมั่นคงของชาติหรือโรคระบาด การดำเนินคดีอาชญากรรมของรัฐบาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีต่อเรา หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้าของเรา สาธารณชน Abbott หรือบุคคลอื่น ๆ และเพื่อใช้ พิสูจน์ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมายของ Abbott หรือที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อสอบสวนป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายการฉ้อโกงที่สงสัย สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ การละเมิดประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้อง

เราใช้คำว่า 'ลบการระบุตัวตน' และ 'ใช้นามแฝง' เทียบเท่ากัน รัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพของสหรัฐ (HIPAA) อธิบายว่าข้อมูลที่ไมระบุตัวตนเป็นข้อมูลที่ *'ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้'* ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (2016/679) (GDPR) ระบุ 'การใช้นามแฝง' เป็น *'การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประกอบเป็นข้อมูลที่จำเพาะกับเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไปหากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม'* ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ คือข้อมูลที่ *ไม่เกี่ยวข้อง* กับบุคคลและไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากข้อมูลนั้น และข้อมูลประเภทนี้มักจะอยู่นอกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDPR ได้ที่ **+EEA สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน สวิตเซอร์แลนด์ และไทย** ด้านล่าง

## **+การวิจัย**

กรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ Abbott จะขอความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง เพื่ออนุญาตให้เราลบการระบุตัวตนหรือใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

หากชุดข้อมูลนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อมูลจะไม่รวมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของคุณ เราดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุผลการอันสมควรที่จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ไมระบุตัวตนหรือนามแฝงเพื่อระบุตัวคุณเป็นรายบุคคลได้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยอาจรวมถึงรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง ICM ช่วงเวลาระหว่างวันที่ทำการฝังอุปกรณ์และวันที่มีการนัดตรวจในลำดับถัดไปไม่ทำการฝังอุปกรณ์และข้อมูลประชากร เช่น สถานที่พำนักอาศัยและอายุ

เราดำเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลที่ลบการระบุตัวตนหรือข้อมูลที่ใช้นามแฝงหรือข้อมูลรวม ข้อมูลทางสถิติ และ/หรือข้อมูลไม่ระบุชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

- เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์และระบบตรวจสอบติดตามการทำงานของหัวใจและเพื่อให้มีการพัฒนาการรักษาภาวะความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณสุข
- เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพหรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริการ และวิธีการจัดหาและใช้บริการ
- เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของบริการและการอัปเดตรวมถึงการตรวจสอบติดตามและการเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ

## บริการดังกล่าว

- เพื่อวิจัย พัฒนา และทดสอบเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งพีเจอาร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่และที่มืออยู่และเพื่อทดสอบและปรับปรุงบริการและเครื่องมือแพทย์ของเราสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ทางสถิติและการสำรวจและ
- เพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านสาธารณสุข รวมถึงในส่วนที่บริการและเครื่องมือแพทย์มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายคืน หรือมีสิทธิ์ได้รับประกันสังคม ประกัน หรือเงินทุนสาธารณะ

กรณีที่มีการขอความยินยอมจากคุณสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเรา การถอนความยินยอมใด ๆ จะไม่ส่งผลต่อการประมวลผลที่ชอด้วยกฎหมายที่อ้างอิงจากความยินยอมของคุณก่อนการถอนความยินยอม และโปรดทราบว่ากรณีที่ คุณถอนความยินยอม Abbott จะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถอนความยินยอมเท่านั้น Abbott จะยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาที่ทำกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณหรือข้อผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ ดังที่อธิบายไว้ใน **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น**

หากคุณเคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิกและตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด จะมีการขอให้คุณให้ความยินยอมหลังจากรับทราบข้อมูลแยกต่างหากแก่ศูนย์วิจัยก่อนเริ่มทำการวิจัยใด ๆ และการเข้าร่วมของคุณเป็นความสมัครใจทั้งสิ้น การวิจัยในหัวข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIPAA ได้ที่ **+สหรัฐอเมริกา** ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDPR ได้ที่ **+EEA สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน สวิตเซอร์แลนด์ และไทย** ด้านล่าง

## +การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้จาก ICM ของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสูงสุดเจ็ด (7) ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งข้อมูลครั้งล่าสุดของคุณ (กล่าวคือ วันที่ท่านใช้ ICM และ/หรือแอปของคุณครั้งล่าสุด) ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

หัวข้อ **+การลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net** อธิบายวิธีขอให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกลบข้อมูลของคุณออกจากเครือข่ายดูแลผู้ป่วย Merlin.net

## +การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังนี้:

- เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อจัดหา คงไว้ ให้บริการ และสนับสนุนบริการเท่านั้น Abbott อาจใช้ Microsoft Azure เพื่อรับข้อมูลจาก ICM ขณะใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณในกรณีที่เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเราในการจัดหาบริการ เราจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและปลอดภัย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็น
- หากเป็นไปได้ Abbott จะใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการรายงานข้อผิดพลาดของระบบ เพื่อให้เราสามารถสนับสนุนและปรับปรุงบริการ และในกรณีดังกล่าวข้อมูลที่ส่งไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- Android กำหนดให้ต้องมีการอนุญาตสำหรับบริการระบบตำแหน่งเพื่อเชื่อมต่อแอปกับอุปกรณ์Bluetooth<sup>®1</sup> บริการระบบตำแหน่งของGoogle จะรวมพีเจอาร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่แม่นยำของผู้ใช้รวมถึงสัญญาณ GPS เซ็นเซอร์อุปกรณ์ จุดที่เข้าถึง Wi-Fi และหมายเลขระบุเสาสัญญาณ ข้อมูลนี้จะเก็บรวบรวมโดย Google หากผู้ใช้อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของตนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google เกี่ยวกับข้อมูลนี้ได้ที่เว็บไซต์ช่วยเหลือสำหรับAndroid เราจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาจากบริการระบบตำแหน่งของGoogle
- เราจะไม่ขายหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาย การรวบรวม หรือการถ่ายโอนสายหรือแผนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถให้บริการแก่คุณอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือไม่ระบุชื่อกับบริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกและหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศ หรือผู้ให้บริการประกัน เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของบริการหรือตามที่กำหนดไว้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้อมูลนี้จะไม่นำมาใช้ในการระบุตัวคุณเป็นรายบุคคล
- เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ หรือหากกฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ หากกฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากคุณที่เราเชื่อว่าเป็นสำหรับการสอบสวนป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ การละเมิดประกาศความเป็นส่วนตัว หรือเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอื่น และอาจเข้าถึงโดยรัฐบาล ศาล ข้อบังคับตามกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศอื่น

## +ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Abbott ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้ภายในบริการ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการสูญเสียโดยเจตนา การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการเข้าถึง

ข้อมูลที่ได้รับจาก ICM ของคุณจะถูกเข้ารหัสก่อนส่งออกไปเพื่อให้อุ่นใจว่าข้อมูลจะยังคงปลอดภัยและเป็นความลับ บริการจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับโปรไฟล์ผู้ป่วยและเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจะสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณ และเข้าถึงได้ผ่านทางกระบวนการระบุตัวตนและรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น Abbott ได้นำการควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงต่างๆ มาใช้เพื่อให้อุ่นใจว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตภายใน Abbott เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งใช้นามแฝงและไม่ระบุตัวตน

เราใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® 4.0 ขึ้นไป เพื่อส่งชุดข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ iOS หรือ Android ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดที่ได้จาก ICM ของคุณจะถูกส่งผ่านทางเทคโนโลยี Bluetooth

โปรดทราบว่าบริการอาจไม่พร้อมใช้งานในระหว่างช่วงการบำรุงรักษาตามปกติ

## +การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมได้ผ่านทางบริการอาจถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคลินิกของคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหรัฐอเมริกาอาจไม่ได้เสนอการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับกฎหมายใน EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณอาศัยอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ และข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณและ Abbott จะเข้าทำสัญญาตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรป และขอเพิ่มเติมของสหราชอาณาจักร สำหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศในกรณีของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับคำขอให้แสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Abbott ในสหรัฐอเมริกา

หากคุณติดต่อเราโดยตรงและขอความช่วยเหลือทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) อาจสามารถเข้าถึงโดยทีมช่วยเหลือจากทางไกลของเราในสหรัฐอเมริกา สวีเดน (หรือสถานที่อื่น ๆ ในยุโรป) คอสตาริกา และ/หรือมาเลเซีย การถ่ายโอนข้อมูลภายใน Abbott ได้รับการกำกับดูแลโดยข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยเพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ โปรดดูบทบัญญัติเพิ่มเติมใน +บทบัญญัติเฉพาะประเทศ ซึ่งใช้กับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่

โดยการใช้แอปนี้และโดยการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและความยินยอมนี้ เรากำลังแจ้งให้คุณทราบถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา สวีเดน (หรือสถานที่อื่น ๆ ในยุโรป) คอสตาริกา และ/หรือมาเลเซีย และเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งอาจกำหนดไว้เป็นในกรณีพิเศษเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอการสนับสนุนใดๆ ของคุณ หรือการร้องขอจากแพทย์ของคุณ ประเทศเหล่านี้อาจไม่ได้เสนอการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

## +วิธีที่ Abbott ส่งข้อมูลการตลาดและสาระสำคัญอื่น ๆ

เราจะไม่ส่งโฆษณาหรือข้อมูลการตลาดให้คุณโดยเจตนา เว้นแต่คุณจะเลือกรับการสื่อสารประเภทนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของเรา

Abbott และบริษัทในเครือหรือผู้ออกใบอนุญาตจะไม่ส่งโฆษณาหรือข้อมูลการตลาดให้แก่เด็กโดยเจตนา

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อการตลาดทางตรง

โปรดทราบว่าเราอาจส่งข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการตลาด แต่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตแอปและบริการที่จำเป็น หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

## +วิธีที่ Abbott ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ผู้ป่วยเด็กสามารถลงทะเบียนใน Merlin.net โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิก บิดามารดา/ผู้ปกครองสามารถหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกและขอให้ลบบัญชีออก การดำเนินการนี้จะลบบัญชี Merlin.net ที่เกี่ยวข้องกันเด็ก แต่เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

## +วิธีการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ

ในการใช้สิทธิ์คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวใด ๆ คุณควรติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณเป็นลำดับแรกเราไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการอ่านค่าใด ๆ จาก ICM ของคุณที่ได้ถูกอัปโหลดไปแล้ว

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณอาจมีสิทธิ์: (ก) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (ข) ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (ค) ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (ง) จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ(จ) ตัดดำเนินการประมวลผล

ผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับคุณ และ/หรือ (จ) รับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้ให้เราไว้ตามที่คุณได้ให้ความยินยอมในรูปแบบที่มีการจัดโครงสร้างหรือในรูปแบบที่อ่านได้โดยใช้โปรแกรมทั่วไป หรือให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปให้อีกบริษัทหนึ่ง โปรดทราบว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้ Abbott ต้องรับหรือบำรุงรักษาระบบที่มีความเข้ากันได้ทางเทคนิคกับบริษัทอื่น ๆ Abbott อาจไม่สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้อีกบริษัทหนึ่งได้โดยตรง

นอกจากนี้ เด็กยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับพวกเขา กรณีที่เราได้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง เราอาจตอบสนองต่อคำขอของบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยตรงหรือแนะนำให้ติดต่อแพทย์หรือคลินิกของเด็กเราจะระบุตัวตนบุคคลที่พยายามเข้าถึงข้อมูลของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจากตัวเด็กเองหรือจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง

ในการขอใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณเป็นลำดับแรกในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การรักษายามบาลแก่คุณ คุณอาจติดต่อเราในกรณีที่เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้วิธีที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ติดต่อเรา**

## +การลบข้อมูลของคุณจาก Merlin.net

หากคุณมีเครื่อง ICM ผูกในร่างกาย ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะสามารถตรวจติดตามคุณได้ผ่านทาง Merlin.net เท่านั้น ดังนั้น หากคุณเลือกไม่ลงทะเบียนใน Merlin.net สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามภาวะของคุณและปรับการตั้งค่าของ ICM รวมทั้งอาจส่งผลต่อความสามารถในการรักษาคุณ

หากคุณต้องการให้ลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณให้ดำเนินการได้หากคุณขอให้ลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net และยังคงใส่เครื่อง ICM ของคุณต่อไป ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะไม่สามารถตรวจติดตามจังหวะการเต้นของหัวใจของคุณได้จากระยะไกล โปรดทราบว่า หากผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net เรายังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

## +ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การรักษายามบาลแก่คุณ หรือต้องการใช้สิทธิ์การคุ้มครองข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณโดยตรง

หากคุณมีคำถามข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราโดยคลิกที่ลิงก์ "ติดต่อเรา" ในหน้าเว็บไซต์ของเรา หรืออีเมลหาเราที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com) หรือคุณอาจเขียนจดหมายหาเราได้ที่นี่:

ถึง: Privacy Officer, Abbott, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA

สำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ ดูรายละเอียดสำหรับการติดต่อเพิ่มเติมด้านล่างใต้หัวข้อภูมิภาค

สำหรับผู้ใช้ในบราซิล หากคุณมีคำถามข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัว หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+วิธีการสำหรับผู้ใช้อื่นแต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** โปรดติดต่อเราโดยคลิกที่ลิงก์ "ติดต่อเรา" ในหน้าเว็บไซต์ของเรา หรืออีเมลหา DPO ในท้องถิ่นของเรา Juliana Ruggiero ที่ [privacybrasil@abbott.com](mailto:privacybrasil@abbott.com) หรือคุณอาจเขียนจดหมายหาเราได้ที่นี่:

ถึง: Juliana Ruggiero Privacy Officer  
Laboratorios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan 735, São Paulo/SP  
CEP: 04566-905

ในการสื่อสารหาเราทั้งหมด โปรดระบุที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนแอปนี้และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำขอของคุณ

## +การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการทบทวนเป็นประจำหากเราทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวของเราหรือขั้นที่ปรับปรุงของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแสดงถึงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทางอีเมลหรือแอปเมื่อคุณใช้แอปครั้งต่อไป

โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี ในขอบเขตที่ไม่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

## +บทบัญญัติเฉพาะประเทศ



**+อัลจีเรีย อาร์เมเนีย ชิลี สาธารณรัฐโดมินิกัน โคลอมเบีย ลิเบีย โมร็อกโก ปากีสถาน ปานามา ปารากวัย ซาอุดีอาระเบีย ตรินิแดดและโตเบโก และอุรุกวัย**

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไป โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดโปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ

**+อาร์เจนตินา**

หน่วยงานเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ (Public Information Access Agency) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ 25.326 มีอำนาจตามกฎหมายเหนือข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียนทั้งหมดที่กระทำโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบในสิทธิ์ของตนสำหรับการละเมิดระเบียบที่บังคับใช้อ้างถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

**+ออสเตรเลีย**

หากต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวส่วนตัว หลักความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (Australian Privacy Principle) ("APP") หรือประมวลกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่นำมาใช้กับเราหรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดข้างต้น และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและตอบสนองต่อคำขอของคุณ กรณีที่คุณไม่พึงพอใจกับการตอบสนองของเราหลังจากการดำเนินการ คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดู <http://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints> เพื่อรับแบบฟอร์มการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในต่างประเทศ ยกเว้นจะอนุญาตไว้ใน *พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว 1988 (Privacy Act 1988) (Cth)* หรือเราแนะนำคุณเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น และตกลงว่าหากคุณให้ความยินยอม หลักความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย 8.1 จะไม่นำมาใช้ต่อไปและไม่มีการกำหนดให้เราต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบว่าผู้รับในต่างประเทศไม่ได้ละเมิด APP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

**+ อาเซอร์ไบจาน**

การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" แสดงว่าคุณให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามพรมแดน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ (ในฐานะข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ) สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง

เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาที่กำหนดไว้ใน **+การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามและในลักษณะที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณที่อธิบายไว้ใน **+วิธีการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** คุณยังสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อหรือส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ หากคุณถอนความยินยอมหรือส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะหยุดลง และ Abbott จะเก็บรักษาข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน/ใช้นามแฝงไว้ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ

**+เบลารุส**

การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่าให้คุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ รวมถึงถ่ายโอนให้กับบุคคลภายนอก (หรือใช้งานในลักษณะอื่น รวมถึงการถ่ายโอนข้ามพรมแดน)

**+ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และมอนเตเนโกร**

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาล คือ แพทย์/คลินิกของคุณ Pacesetter, Inc. (บริษัทในเครือ St. Jude Medical, LLC และบริษัทในเครือที่ Abbott Laboratories, Inc. ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342 สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ (1) ให้บริการแอปนี้แก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตนใช้นามแฝง ถูกรวมและ/หรือปกปิดตัวตน เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณด้วยชื่อ Abbott ดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต และเพื่อการศึกษาหลักฐานจากข้อมูลในสถานการณ์จริง

## **+บราซิล**

ในกรณีที่มีการปรับปรุงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมความยินยอมใหม่ คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้กับเรา

**ความยินยอม:** ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ **คุณต้องให้ความยินยอมเพื่อยืนยันการใช้แอปแก่ Abbott คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ** โดยติดต่อเราที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

**หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** Abbott ประมวลผลข้อมูลของคุณโดยอิงตามหลักพื้นฐานตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ใน *Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)*:

- ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อคุณสร้างบัญชีแอปเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ หากจำเป็นเพื่อให้เราตอบคำถามของคุณหรือคำขอความช่วยเหลือของคุณ เช่น การแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานในไต หรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ประมวลผลของบริษัทอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หากจำเป็น
- ความยินยอมเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลการวินิจฉัย/ข้อมูลการแก้ไขปัญหา (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) กับเราจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านทางแอป หากจำเป็นเพื่อให้เราตอบสนองต่อคำขอความช่วยเหลือของคุณ เช่น การวินิจฉัยหรือการแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานในไต
- ความยินยอมเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับพันธมิตรบริษัทอื่น ๆ ของเรา
- ความยินยอมและประโยชน์ทางธุรกิจที่ขอบด้วยกฎหมายของ Abbott เมื่อเราลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์และใช้บริการ

**สิทธิ์ของคุณ:** หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ **วิธีการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** และติดต่อเราทางอีเมล โปรดระบุชื่อเรื่องอีเมลให้สอดคล้องกัน (เช่น "คำขอแก้ไขข้อมูล" หรือ "คำขอเข้าถึงข้อมูล" หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชื่อเรื่องอีเมล) เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองทุกคำขอที่สมเหตุสมผลในเวลาที่เหมาะสม หรืออย่างน้อยที่สุดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ หาก你不พอใจกับแง่มุมใด ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

## **+EEA สหราชอาณาจักร หมู่เกาะเคย์แมน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย**

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ประมวลผลเมื่อให้บริการของเรากับแพทย์หรือคลินิกของคุณ และอาจเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณเพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าและความช่วยเหลือทางเทคนิคกับแพทย์หรือคลินิกของคุณ

**หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ** Abbott ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในฐานะผู้ควบคุมด้วยหลักกฎหมายดังที่ระบุไว้ใน GDPR:

- ตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณด้วยการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของเราที่ได้ทำไว้กับพวกเขา และตามความจำเป็นในการดำเนินงานตามสัญญาเพื่อให้บริการแอปแก่คุณตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง
- ความยินยอมของคุณตามความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามสัญญา (ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง) เพื่อเก็บบันทึกการติดต่อของคุณกับ Abbott เมื่อคุณติดต่อ Abbott โดยตรง และ
- ตามความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณตามสัญญาที่เราทำไว้กับพวกเขา รวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
- ตามความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณตามสัญญาที่เราทำไว้กับพวกเขาและด้วยเหตุผลในด้านประโยชน์ด้านสาธารณสุขตามที่สหภาพยุโรปกำหนดหรือกฎหมายระดับประเทศที่กำกับดูแลการใช้และการจัดหมวดหมู่เครื่องมือแพทย์รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังหลังการวางจำหน่ายการจัดการด้านคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และการเฝ้าระวัง
- ตามความจำเป็นเพื่อพิสูจน์ใช้สิทธิ์ หรือแก้ต่างตามกฎหมาย และ
- ตามความจำเป็นอื่นเพื่อประโยชน์อย่างมากต่อสาธารณะตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

เมื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสร้างโปรไฟล์ผู้ป่วยของคุณใน Merlin.net ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่ Abbott อย่างชัดเจนในการลบการระบุตัวตน ใช้นามแฝง รวมและ/หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงถ่ายโอนข้อมูลให้กับ Abbott ในสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการวิจัยเราดำเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลที่ลบการระบุตัวตนหรือข้อมูลที่ใช้นามแฝง หรือข้อมูลรวม ข้อมูลทางสถิติ และ/หรือข้อมูลไม่ระบุชื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

- เพื่อสาธารณสุขประโยชน์ในด้านสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบของเรา และเพื่อให้มีการ

พัฒนาการรักษาภาวะความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพหรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
- เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายของ Abbott เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริการ และวิธีการจัดหาและใช้บริการ
- เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายของ Abbott เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของบริการและการอัปเดตรวมถึงการตรวจติดตามและการเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของบริการดังกล่าว
- เพื่อวิจัย พัฒนา และทดสอบอุปกรณ์ รวมทั้งเฟิร์มแวร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่และที่มีอยู่และเพื่อทดสอบและปรับปรุงบริการและอุปกรณ์ของเราสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ทางสถิติและการสำรวจและ
- เพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านสาธารณสุข รวมถึงในส่วนที่บริการและอุปกรณ์มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายคืน หรือมีสิทธิ์ได้รับประกันสังคม ประกัน หรือเงินทุนสาธารณะ

#### ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ **+การวิจัย**

นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ประมวลผลและดำเนินการในนามของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหลักกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายของประเทศดังต่อไปนี้:

- เพื่อให้การรักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาพยาบาลต่อเนื่องโดยการตรวจติดตามอุปกรณ์และภาวะความเจ็บป่วยของคุณ เพื่อให้พวกเขาให้การรักษาพยาบาลแก่คุณได้ง่ายขึ้น
- เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Abbott เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับบริการรวมถึงเพื่อรับความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางคลินิก เช่น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขจุดบกพร่อง การอัปเดต หรือการแก้ไขปัญหาบริการ หรือการตีความข้อมูล และ
- ในกรณีที่กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายของประเทศบังคับใช้กำหนดเป็นอย่างอื่น

"GDPR" หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) (2016/679) สำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่บังคับใช้กฎหมายนี้ และสำหรับสหราชอาณาจักรนั้นหมายถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรปี 2018 (UK Data Protection Act 2018) ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป โดยที่เราได้รวมประเทศข้างต้นนอกสหภาพยุโรปไว้ด้วย เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีระเบียบ GDPR ที่คล้ายคลึงกันอย่างมากหรือเกือบเทียบเท่ากัน

**การถ่ายโอนข้อมูล:** ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านทางบริการจะถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกา หากคุณขอความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) จากทางไกลโดยทีมงานในสหรัฐอเมริกาหรือสวีเดนเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนบนพื้นฐานของข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรป

หากคุณอาศัยอยู่ใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณและ Abbott จะเข้าทำสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรป และขอเพิ่มเติมของสหราชอาณาจักรสำหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศในกรณีของสหราชอาณาจักร

หากคุณติดต่อเราโดยตรงและขอความช่วยเหลือทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) อาจสามารถเข้าถึงโดยทีมช่วยเหลือจากทางไกลของเราในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป การถ่ายโอนข้อมูลภายใน Abbott ได้รับการกำกับดูแลโดยข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลโดยรวมเข้าข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการยุโรป เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอก EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ดู **+การจัดเก็บข้อมูล**

นอกจากนี้ Abbott ยังถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะ "ผู้ควบคุม" เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ Abbott ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ หรือการเบิกจ่ายหรือชำระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ตามที่อธิบายไว้ใน **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น** หรือในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายและได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณเช่น เพื่อทำการวิจัยตามที่อธิบายไว้ใน **+การวิจัย**

การอ้างอิงถึง "ผู้ควบคุม" และ "ผู้ประมวลผล" จะอิงตามคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องของ GDPR, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรปี 2018 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์ปี 1992 (Swiss Federal Act of Data Protection 1992) ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป

**เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล:** รายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในยุโรปของเราและข้อมูลติดต่อที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ สามารถดูได้ที่ [www.eu-dpo@abbott.com](mailto:www.eu-dpo@abbott.com)

**สิทธิ์ของคุณ:** หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ **+ วิธีการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** และติดต่อเราทางอีเมล โปรดระบุชื่อเรื่องอีเมลให้สอดคล้องกัน (เช่น "คำขอแก้ไขข้อมูล" หรือ "คำขอเข้าถึงข้อมูล" หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในชื่อเรื่องอีเมล) เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองทุกคำขอที่สมเหตุสมผลในเวลาที่เหมาะสม หรืออย่างน้อยที่สุดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ หากคุณไม่พอใจกับแง่มุมใด ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

#### **+ตัวแทนใน EEA**

Pacesetter, Inc. ได้แต่งตั้งบริษัทต่อไปนี้เป็นตัวแทนในประเทศของบริษัทฯ:

| ประเทศ                                                                                                   | ชื่อตัวแทน                                                                                                                                                                                                                             | ที่อยู่ตัวแทน                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ออสเตรีย โรมานี                                                                                          | Abbott Medical Austria Ges.m.b.H.                                                                                                                                                                                                      | Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria                                                                                                         |
| เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก                                                                                    | Abbott Medical Belgium                                                                                                                                                                                                                 | The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium                                                         |
| บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐ<br>ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก โอลิแอนด์<br>ลัตเวีย มอลตา สโลวาเกีย สโลวี<br>เนีย | St. Jude Medical Coordination<br>Center                                                                                                                                                                                                | The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium                                                         |
| เดนมาร์ก                                                                                                 | Abbott Medical Danmark A/S                                                                                                                                                                                                             | Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark                                                                                                     |
| เอสโตเนีย                                                                                                | Abbott Medical Estonia OÜ                                                                                                                                                                                                              | Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn, Estonia                                                                                        |
| ฟินแลนด์                                                                                                 | Abbott Medical Finland Oy                                                                                                                                                                                                              | Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki, Finland                                                                                                       |
| ฝรั่งเศส                                                                                                 | Abbott Medical France SAS                                                                                                                                                                                                              | 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulinaux Cedex, France                                                                    |
| เยอรมนี                                                                                                  | Abbott Medical GmbH                                                                                                                                                                                                                    | Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany                                                                                                      |
| กรีซ                                                                                                     | Abbott Medical Hellas Limited<br>Liability Trading Company (trade<br>name: Abbott Medical Hellas Ltd.) In<br>Greek: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς<br>Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης<br>Ευθύνης and trading name of Άμποτ<br>Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε | Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456 Alimos-<br>Athens, Greece                                                                         |
| ฮังการี                                                                                                  | Abbott Medical Korlátolt Felelősségű<br>Társaság (Abbreviated Name: Abbott<br>Medical Kft.)                                                                                                                                            | Tóth Lőrinc utca 41. II. em., Budapest, 1126, Hungary                                                                                         |
| ไอร์แลนด์                                                                                                | Abbott Medical Ireland Limited                                                                                                                                                                                                         | Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2<br>D02X576, Ireland                                                                         |
| อิตาลี                                                                                                   | Abbott Medical Italia S.r.l.                                                                                                                                                                                                           | Viale Thomas Alva Edison 110, 20099 CAP, Italy                                                                                                |
| ลิทัวเนีย                                                                                                | UAB Abbott Medical Lithuania                                                                                                                                                                                                           | Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania                                                                                               |
| เนเธอร์แลนด์                                                                                             | Abbott Medical Nederland B.V.                                                                                                                                                                                                          | Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal, Netherlands                                                                                           |
| นอร์เวย์                                                                                                 | Abbott Medical Norway AS                                                                                                                                                                                                               | Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway                                                                                                           |
| โปแลนด์                                                                                                  | Abbott Medical spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością.                                                                                                                                                                             | ul. Postepu 21B, 02-676, Warsaw, Poland                                                                                                       |
| โปรตุเกส                                                                                                 | Abbott Medical (Portugal) –<br>Distribuicao de Produtos Medicos,<br>Lda.                                                                                                                                                               | Estrada de Alfragide 67, Alfragide Edificio D, Amadora,<br>Portugal                                                                           |
| สเปน                                                                                                     | Abbott Medical España, S.A.                                                                                                                                                                                                            | Francisca Delgado No. 11, Núcleo 3 – 3º Arroyo de la<br>Vega, Alcobendas 28108, Spain                                                         |
| สวีเดน                                                                                                   | Abbott Medical Sweden AB                                                                                                                                                                                                               | Isafjordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business<br>Office)<br>Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm, Sweden<br>(Registered Office) |

#### +อียิปต์

คุณมีสิทธิ์ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในสามวันทำการนับจากที่เราแจ้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลถึงการละเมิดดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา และเรามีหน้าที่ตอบสนองต่อคำขอของคุณภายในหกวันทำการ ในกรณีที่ไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หรือในกรณีที่เราปฏิเสธที่จะเคารพสิทธิตามกฎหมายของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือในกรณีที่คุณไม่พอใจกับการตอบสนองของเราต่อคำขอใด ๆ ของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล

#### +ฝรั่งเศส

Pacesetter, Inc. ได้รับการรับรองจาก ASIP Santé เพื่อจัดการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงกิจกรรมต่อไปนี้:

1. การจัดหาและการบำรุงรักษาสถานะการปฏิบัติงานของสถานที่ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของระบบข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสุขภาพที่จะจัดเก็บ
2. การจัดหาและการบำรุงรักษาสถานะการปฏิบัติงานของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของระบบข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสุขภาพ
3. การจัดหาและการบำรุงรักษาสถานะการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการแอปพลิเคชันของระบบข้อมูล
4. การจัดหาและการบำรุงรักษาเชิงปฏิบัติการของโครงสร้างพื้นฐานเสมือนของระบบข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสุขภาพ
5. การบริหารและการปฏิบัติการของระบบข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพ
6. การบันทึกข้อมูลสุขภาพ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาล คือ แพทย์/คลินิกของคุณ Pacesetter, Inc. (บริษัทในเครือ St. Jude Medical, LLC และบริษัทในเครือที่ Abbott Laboratories, Inc. ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342 สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ (1) ให้บริการแอปนี้แก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตนในนามแฝง ถูกรวมและ/หรือปิดตัวตน เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณด้วยชื่อ เราดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อการศึกษาหลักฐานจากข้อมูลในสถานการณ์จริง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott, +ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ, +การวิจัย และ +การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** ตัวแทนในท้องถิ่นของเรา คือ Abbott Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, France

### **+ช่องทาง**

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครอง โดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [Personal Data (Privacy) Ordinance] (Cap. 486 แห่งกฎหมายฮ่องกง) ("**PDPO**") เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจสามารถลงทะเบียนใน Merlin.net โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ บิดามารดา/ผู้ปกครองสามารถหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์และขอให้อัปโหลดข้อมูล การดำเนินการนี้จะลบบัญชี Merlin.net ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจ แต่เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับพวกเขา กรณีที่เราได้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง เราอาจตอบสนองต่อคำขอของบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยตรงหรือแนะนำให้ติดต่อแพทย์หรือคลินิกของเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะระบุตัวตนบุคคลที่พยายามเข้าถึงข้อมูลของเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจากตัวเด็กหรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถทางจิตใจเอง หรือจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง

กรณีที่เราดำเนินการวิจัยตามที่กำหนดไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะได้ทำการลบการระบุตัวตนในนามแฝง รวมข้อมูล และ/หรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบน Merlin.net เราจะไม่พยายามระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลที่ไมระบุชื่ออีกครั้งหรือใช้ข้อมูลใด ๆ ของบุคคล แม้ว่าจะสามารถระบุตัวตนได้ก็ตาม

คุณตกลงว่าเราอาจแบ่งปัน เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นหากไม่ได้รับความยินยอมโดยสมัครใจจากคุณอย่างชัดเจน ยกเว้นส่วนที่ใดให้ความยินยอมไว้แล้วในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่เราประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบของ PDPO และขอความยินยอมหรือระบุว่าไม่มีการคัดค้านจากคุณก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถเลือกให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเลือกให้เราไม่แบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึง (โดยมีค่าธรรมเนียมหากเหมาะสม) และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ หากคุณต้องการดำเนินการดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราตามรายละเอียดในหัวข้อ **+ติดต่อเรา** ในที่นี้

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ได้ดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (Office of the Privacy Commissioner for Personal Data)

ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่ถือเป็นการลงทะเบียนระบบแบ่งปันระเบียบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ("**EHRSS**") และเราจะไม่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายระบบแบ่งปันระเบียบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Cap. 625 ของกฎหมายฮ่องกง) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EHRSS

### **+อินเดีย**

Abbott ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวมประมวลผล ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลสุขภาพร่างกายและสุขภาพ) และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณให้กับบุคคลภายนอก Abbott อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณกับบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลสุขภาพของคุณ นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณในระดับเดียวกันหรือดีกว่า โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงว่าคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อร้องทุกข์ของเราที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com).

โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล และอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott จะเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ขาดตกบกพร่อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณจะถูกเก็บรวบรวมเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

## + ญี่ปุ่น

Abbott ต้องได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการจัดการ"ข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดให้ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ (ที่อ้างถึงในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) และเพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นการถ่ายโอนไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการตัดสินใจอย่างเหมาะสมแล้ว) โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott จะเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

## + จอร์แดน

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่เรดำเนินการเช่นนั้นสำหรับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายดังที่อธิบายไว้ใน +ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้ดำเนินการได้โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เรายังคงเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดการดำเนินการใดๆ ของ Abbott จะไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ในจอร์แดน โดยการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎหมายโทรคมนาคมฉบับที่ 3 (Telecommunication Law No (13)) ปี 1995 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทันทิที่ผ่านเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ และข้อบังคับและ/หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (Telecommunications Regulatory Commission (TRC)) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ได้ออกไว้ในอดีตหรือที่จะออกในอนาคต

## + คาซัคสถาน

การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในการเก็บรวบรวม ประมวลผล โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพข้ามพรมแดน ไปยังสหรัฐอเมริกา สวีเดน (หรือสถานที่อื่น ๆ ในยุโรป) คอสตาริกา และ/หรือ มาเลเซีย และเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งอาจกำหนดไว้เป็นในกรณีพิเศษเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอการสนับสนุนใด ๆ ของคุณหรือการร้องขอจากแพทย์ของคุณ ประเทศเหล่านี้อาจไม่ได้เสนอการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

โปรดทราบว่า การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจทำโดยไม่ได้ขอรับความยินยอมจากคุณในกรณีที่กฎหมายของสาธารณรัฐคาซัคสถานกำหนดรวมถึงกรณีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ให้สัตยาบันโดยสาธารณรัฐคาซัคสถาน

## + มาเลเซีย

ทั่วไป: ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมาเลเซียปี 2010 และ/หรือข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย มาตรฐาน และ/หรือข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่ทำขึ้นตามหรือออกภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมาเลเซียปี 2010 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซีย") ใช้บังคับ หัวข้อนี้จะนำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

**ความยินยอม** ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดย Abbott หรือในนามของ Abbott และคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสถานที่อื่นนอกประเทศมาเลเซีย การคลิกปุ่ม "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หรือการทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงส่วนเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซียบังคับใช้

**คำขอการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล** มีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ และภายใต้บทบัญญัติของ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซีย: (ก) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดแล้ว(ถ้ามี) คุณอาจส่งคำขอเข้าถึงข้อมูลหรือคำขอแก้ไขข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา และ (ข) เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอการเข้าถึงข้อมูลหรือคำขอแก้ไขข้อมูลของคุณและจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการปฏิเสธและเหตุผลของการปฏิเสธของเรา

**การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**อาจแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ(รวมถึงการขอให้เราหยุดหรือไม่เริ่มประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง) คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราก่อนหน้านี้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าว เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากคุณจำกัดการประมวลผลหรือถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่สามารถจัดทำข้อตกลงหรือความสัมพันธ์ทางสัญญาใดต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้: (1) เราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ต่อไปได้) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราแก่คุณ (2) ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีกับคุณ (ต่อไปได้) (ถ้ามี) และ/หรือ (3) ข้อตกลง/สัญญาใด ๆ ที่คุณมีกับเราโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของเรานอกจากนี้ ยังจะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล และอาจส่งผลต่อการรักษาของคุณ

**ฉบับและความขัดแย้ง** ในกรณีที่นโยบายประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษามลายูไม่สอดคล้องกัน ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าฉบับภาษามลายู

จากหัวข้อ **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมาย**ข้างต้น จะไม่กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซียอนุญาตเท่านั้น

จากหัวข้อ **+การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้** ข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลทำให้จำเป็นต้องขอความยินยอมใหม่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของมาเลเซีย (กล่าวคือ เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ซึ่งเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มบุคคลภายนอกซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้).

### **+มอริเชียส**

คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Commissioner) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยส่งอีเมลไปที่ [dpo@govmu.org](mailto:dpo@govmu.org)

### **+มองโกเลีย**

สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม

การยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงว่าคุณให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงการถ่ายโอนข้ามพรมแดน) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

### **+นิวซีแลนด์**

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวปี 2020 (รวมถึงประมวลกฎหมายที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวปี 2020 เช่น ประมวลกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพปี 2020) หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดข้างต้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและตอบสนองต่อคำขอของคุณ

กรณีที่คุณไม่พึงพอใจกับการตอบสนองของเราหลังจากการดำเนินการ คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัว ดู <https://www.privacy.org.nz/your-rights/making-a-complaint> เพื่อรับแบบฟอร์มการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัว นอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณในการแจ้งให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองอยู่ คุณยังมีสิทธิ์ยื่นคำชี้แจงการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่คุณต้องการแก้ไขด้วย ("คำชี้แจงการแก้ไข") และขอให้ Abbott แบนคำชี้แจงการแก้ไขกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่คุณต้องการ

### **+มาซิโดเนียเหนือ**

ความยินยอมของคุณมอบให้ตามเจตจำนงโดยอิสระของคุณและคุณยอมรับว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายใดๆ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ ABBOTT

**ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ และการวิจัย:** สำหรับคำว่า 'ใช้นามแฝง' ที่ใช้ในหัวข้อ **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ** และหัวข้อ **+การวิจัย** โปรดทราบว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ (ตีพิมพ์ใน Official Gazette ของสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ ฉบับที่ 42/20) ("กฎหมาย MK DP") นิยาม 'การใช้นามแฝง' ว่าเป็น 'การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไปหากปราศจากการใช้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกเก็บไว้แยกต่างหากและอยู่ภายใต้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ระบุบุคคลธรรมดาที่ทราบตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้'

หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Abbott จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพภายใต้กฎหมาย MK DP ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ **+EEA สวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร และหมู่เกาะเคย์แมน**

### การถ่ายโอนข้อมูล:

จะมีการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามกฎหมาย MK DP สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากมาซิโดเนียเหนือโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณไปยัง Abbott ในฐานะ "ผู้ประมวลผล" เช่น มีข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลที่ทำให้การป้องกันที่เพียงพอเทียบเท่ากับการป้องกันภายใต้กฎหมาย MK DP คุณสามารถขอรับสำเนาแสดงการป้องกันที่เหมาะสมได้โดยติดต่อเราที่: [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

การอ้างอิงถึง "ผู้ควบคุม" และ "ผู้ประมวลผล" ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย MK DP ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

**ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต:** Pacesetter, Inc. ได้แต่งตั้งหน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในมาซิโดเนียเหนือ: DTPU Synergy Medical doo of Vasil Stefanovski no. 1a/3, 1000 Skopje, North Macedonia

### +पालีสโตน

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีฉบับ(๒๖)/2019 และเป็นไปตามกฎหมายพื้นฐานที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2005 ยกเว้นกรณีที่เราประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายดังที่อธิบายไว้ใน Decree by Law ฉบับที่ (31)/2018 เกี่ยวกับการคุ้มครองทางการแพทย์และสุขภาพและความปลอดภัย, Decree by Law ฉบับที่ (10)/2018 เกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และ +ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณถอนความยินยอม คุณเข้าใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้แล้วใน Merlin.net จะยังคงได้รับการประมวลผลต่อไปตามที่อธิบายไว้ในที่นี้และในแบบฟอร์มการยินยอมของผู้ป่วย หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้ดำเนินการได้โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เรายังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

### +ฟิลิปปินส์

การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และส่วนเพิ่มเติมในหัวข้อนี้สำหรับผู้ใช้งานฟิลิปปินส์ คุณเข้าใจว่าการคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่า你还ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแยกต่างหากสำหรับแต่ละเรื่องและให้ความยินยอมเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ที่มีชื่อว่า "ฟิลิปปินส์" และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฉบับที่ 10173 (Republic Act No. 10173) หรือ **กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy Act) ปี 2012 ("DPA")** กฎและระเบียบที่บังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว ("IRR") รวมถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฟิลิปปินส์ (National Privacy Commission of the Philippines ("NPC"))

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลได้หากมีเหตุให้คัดค้านการประมวลผลหรือให้จำกัดการเข้าถึง และหากเป็นไปได้ สามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และขอให้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณ คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้ไม่เปิดเผยชื่อและ/หรือลบข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ คุณยังได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้ DPA, IRR รวมถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดย NPC

คุณจะถูกขอให้แสดงความยินยอมภายใต้แบบฟอร์มยินยอมของ Merlin.net ในขอบเขตที่ Abbott ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของ Abbott

คุณสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott อาจเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ:

Abbott Laboratories  
ถึง: Office of Ethics and Compliance  
Venice Corporate Center  
No. 8 Turin Street, McKinley Town Center,  
Fort Bonifacio, Taguig City, 1634 Philippines  
+63287028622; +639176328959  
อีเมล: [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)



## + สารานุกรมอลิโรวา

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่ 133 วันที่ 8 กรกฎาคม 2011 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กฎหมาย 133/2011") การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะเป็นหลักฐานแสดงความยินยอมของคุณในการประมวลผลและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ใน EULA และประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยกเว้นในกรณีที่เรารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่อธิบายไว้ใน +ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ หรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าผลประโยชน์นี้ไม่กระทบต่อผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เรายังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุไว้ใน +วิธีการสำหรับผู้ให้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ

- คุณมีสิทธิ์ยื่นคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ Abbott ซึ่งในฐานะเป็นผู้ควบคุม โดย Abbott ต้องทำตามคำขอภายใน 15 วันโดยไม่ล่าช้าและไม่มีการค่าใช้จ่าย โปรดทราบว่า Abbott เป็นผู้ควบคุมสำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดและคุณอาจต้องใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงโดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ
- คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณในการสำรวจเชิงพาณิชย์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และ
- คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ ซึ่งก็คือศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ (National Personal Data Protection Centre)

Abbott จะแจ้งหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ ซึ่งก็คือ National Personal Data Protection Centre เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากกฎหมายระดับประเทศกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว

**การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** เรายังไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณไม่ให้ความยินยอมแก่เราสำหรับปลายทางอื่นหรือเพื่อการประมวลผลเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะ: ก) ถูกทำลายหรือ ข) ถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการแรกรับประกันว่า การประมวลผลที่ตามมามีวัตถุประสงค์คล้ายกับการประมวลผลครั้งแรก ค) แปลงเป็นข้อมูลที่ไมระบุชื่อและเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางสถิติ ทางประวัติ หรือทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ Abbott ในฐานะผู้ควบคุมยังได้ออกนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะประมวลผลภายในระบบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากมติรัฐบาลฉบับที่ 1123 ลงวันที่ 14.12.2010 กล่าวคือได้ดำเนินการและจัดให้มี (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบนโยบายความปลอดภัย (2) มาตรการรักษาความปลอดภัย (3) กลไกในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย (4) รายชื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (5) การกำหนดค่าระบบข้อมูลส่วนบุคคลและเครือข่าย (6) คำอธิบายโดยละเอียดของหลักเกณฑ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในทะเบียนที่เก็บไว้ด้วยตนเอง (7) เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัย (8) กำหนดการตรวจสอบความปลอดภัย (9) มาตรการในการตรวจจับกรณีการเข้าถึงและ / หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต (10) รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

## + รัสเซีย

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันมือถือนี้ถือเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Pacesetter, Inc. **การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน** เรารับประกันว่าการบันทึก การจัดระบบ การรวบรวม การจัดเก็บ การชี้แจง (การอัปเดต การเปลี่ยนแปลง) และการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหพันธรัฐรัสเซียมีการใช้ฐานข้อมูลที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ว่าในลักษณะใด รวมถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** เรายังไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เรายังลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน **ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล** เราปรับปรุงระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการด้านการบริหาร ทางกฎหมาย และทางเทคนิคที่จำเป็นทั้งหมดโดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล เราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลหลายประการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลผ่านระบบข้อมูลตามมาตรา 19 ของกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่ 152-ФЗ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 และกฎหมายอื่น ๆ เรายังปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับระดับความปลอดภัยของระบบข้อมูลที่เราเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะ: รับประกันความปลอดภัยของสถานที่ที่รองรับอุปกรณ์ระบบข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้บุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอย่างเหมาะสมเข้าบุกรุกโดยไม่มีการควบคุมหรืออยู่ในสถานที่เหล่านี้, รับประกันความปลอดภัยในสื่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด, นำเอาเอกสารกำหนดรายชื่อพนักงานมาใช้ตามการตัดสินใจของผู้จัดการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในระบบข้อมูล ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยของข้อมูลของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับการประเมินและยืนยันอย่างถูกต้อง เมื่อเครื่องมือดังกล่าวจำเป็นสำหรับการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง, แต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบข้อมูล หรือกำหนดความรับผิดชอบนี้ให้กับแผนกที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในระบบข้อมูล ได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติในบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, และให้การเข้าถึงบันทึกข้อความอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกับพนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตที่จำเป็นต้องเข้าถึงบันทึกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงเท่านั้น

## + เซอร์เบีย

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาล คือ แพทย์/คลินิกของคุณ Pacesetter, Inc. (บริษัทในเครือ St. Jude Medical, LLC และบริษัทในเครือที่ Abbott Laboratories, Inc. ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342 สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ (1) ให้บริการแอปนี้แก่คุณ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย คุณภาพและการปรับปรุง และ (3) ดำเนินการวิจัยเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบการระบุตัวตนในนามแฝง ถูกรวมและ/หรือปกปิดตัวตน เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณด้วยชื่อ เราดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต และเพื่อการศึกษาหลักฐานจากข้อมูลในสถานการณ์จริง

Pacesetter, Inc. ได้แต่งตั้ง Abbott Laboratories S.A., Bulevar Mihajla Pupina 115d, 11000 Belgrade, Serbia เป็นตัวแทนในประเทศของบริษัทฯ

หลักพื้นฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่วนที่เกี่ยวข้องจาก "บทบัญญัติเฉพาะประเทศ" สำหรับ EEA สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และหมู่เกาะเคย์แมนในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้โดยอ้างอิงถึง "GDPR" และ "กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายของประเทศ" นั้น จะแทนที่ด้วย "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเซอร์เบีย (2018)"

**การถ่ายโอนข้อมูล:** Abbott อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเซอร์เบีย (2018) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวบรวมผ่านทางบริการจะถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกาตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ **+การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน** แม้ว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาจะไม่เทียบเท่ากับกฎหมายของเซอร์เบีย แต่เนื่องจาก Abbott อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเซอร์เบีย (2018) โดยตรงสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott** ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงยังคงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว ในกรณีที่ Abbott ประมวลผลข้อมูลในฐานะ "ผู้ประมวลผล" ในนามของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ Abbott จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้คำแนะนำของผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ และอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างเรากับผู้ให้บริการทางการแพทย์

**สิทธิ์ของคุณ** นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ **วิธีการสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณ** คุณยังมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณหากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott

## + สิ่งต่อไป

โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้รับทราบข้อมูลและได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในนี้ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม หากคุณต้องการให้ลบบัญชี Merlin.net ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณให้ดำเนินการได้ โปรดทราบว่า หากคุณลบบัญชีของคุณ เรายังคงเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การจัดจ้างการประมวลผลจากภายนอก และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณข้ามพรมแดน โดย Pacesetter, Inc. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแอปและบริการ หมวดหมู่ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่อไปทั้งหมด จำเป็นสำหรับการจัดหาแอปและบริการ

คุณอาจให้ความยินยอมโดยรวมสำหรับหมวดหมู่ความยินยอมต่อไปนี้โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

- ความยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามที่อธิบายไว้ใน **+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ +การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott** เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott +ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ การวิจัย**
- ความยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามที่อธิบายไว้ใน **+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ +การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott** เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ **+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott +ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ การวิจัย**
- ความยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการจัดหาข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) ให้บุคคลภายนอกตามที่อธิบายไว้ใน **+การจัดเก็บข้อมูล +การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา +การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน**

คุณอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott จะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

โปรดทราบว่าบัตรประจำตัวประชาชน (NRIC) และหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ ที่ใช้ในประเทศ เช่น หมายเลขสูติบัตร หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว หมายเลขใบอนุญาตทำงานและหมายเลขหนังสือเดินทาง จะได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเราที่ต่อเมื่อ (ก) กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือ (ข) จำเป็นต้องระบุหรือยืนยันตัวตนของคุณอย่างถูกต้องแม่นยำในระดับสูง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสิงคโปร์เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าว และเราอาจรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและการดำเนินการแก้ไขต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด

การถ่ายโอนข้อมูล: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านทางบริการจะถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บในสหรัฐอเมริกา หากคุณขอความช่วยเหลือทางเทคนิค จะมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) จากทางไกลโดยทีมงานในสหรัฐอเมริกา สวีเดน หรือมาเลเซีย Abbott ตั้งใจที่จะใช้ข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลโดยให้การปกป้องอย่างเพียงพอ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ: เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ privacy@abbott.com

### **+แอฟริกาใต้**

คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับผู้กำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการส่งจดหมายไปที่The Information Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, โทร: 012 406 4818, โทรสาร: 086 500 3351, infoereg@justice.gov.za.

### **+เกาหลีใต้**

การคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ และส่วนเพิ่มเติมในหัวข้อนี้สำหรับผู้ใช้งานเกาหลีใต้ คุณเข้าใจว่าการคลิก "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" หมายความว่า你还ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแยกต่างหากสำหรับแต่ละเรื่องและให้ความยินยอมเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ที่มีชื่อว่า "เกาหลีใต้" และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมดังกล่าว

สำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม

ในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจใช้สิทธิ์ของคุณในการยื่นคำร้องกับPacesetter, Inc. เพื่อขอทำตรวจสอบแก้ไข ลบ และระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยยื่นเป็นหนังสือ อีเมล และวิธีการอื่นใดที่กำหนดไว้ในมาตรา 41 (1) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Enforcement Decree of the Personal Information Protection Act) และ Pacesetter, Inc. จะตอบสนองต่อคำร้องดังกล่าวจากคุณทันที คุณสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางตัวแทนทางกฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง Pacesetter, Inc. จะตรวจสอบว่าคำขอใด ดังกล่าวดำเนินการโดยคุณหรือตัวแทนทางกฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรส่งคำขอใช้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการทางการแพทย์ดังกล่าวโดยตรง

ข้อกำหนดที่ว่า "ในการใช้สิทธิ์คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว คุณควรติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณเป็นลำดับแรกคุณสามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ เราไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการอ่านค่าใด ๆ จากอุปกรณ์ของคุณที่ได้ถูกอัปโหลดไปแล้ว" ใน +วิธีการสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของคุณไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้งานเกาหลีใต้

คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ หรือใช้วิธีการใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ +ติดต่อเรา โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความยินยอม Abbott จะยังเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ปิดกั้นตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

### **การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก**

| ผู้รับ                                                                                                      | วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้รับ                                               | รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะให้                                                                                | ระยะเวลาการเก็บรักษา/การใช้ของผู้รับ                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วย/ผู้ใช้งานแต่ละราย                                                         | วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การใช้ข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์" | รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"                  | จนกว่าวัตถุประสงค์ของการประมวลผลจะเสร็จสิ้น                  |
| Pacesetter, Inc., 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342                                         | วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott"        | รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"                  | สำหรับช่วงเวลาPacesetter Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลภายนอก |
|                                                                                                             | การร้องเรียนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์                                          | ชื่อผู้แจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือเหตุการณ์                                                      | ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์กำหนด             |
| Abbott Medical (Malaysia) Sdn. Bhd. At 35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Tama Kelisa Emas, 13700 Seberang | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม                                     | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการ | สำหรับช่วงเวลาPacesetter Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลภายนอก |

|                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Java, Penang, Malaysia                                                                                                                                                       |                                            | สนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ"                                                                                                             |                                                               |
| Abbott Medical Sweden AB<br>Isafjordsgatan 15, 164 07<br>Kista, Sweden (Business Office)<br>Jarfalla, PO Box 7051, 164 07<br>Kista, Stockholm, Sweden<br>(Registered Office) | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | สำหรับช่วงเวลา Pacesetter Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลภายนอก |
| Abbott Medical Costa Rica<br>Abbott<br>Coyoil Free Zone, Bldg #44B<br>Alajuela, Costa Rica                                                                                   | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | สำหรับช่วงเวลา Pacesetter Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลภายนอก |
| St. Jude Medical, LLC, 1 St.<br>Jude Medical Dr., St. Paul, MN<br>55117, USA                                                                                                 | การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางคลินิก    | ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำเป็นข้อมูลรวมลบการระบุตัวตน/ใช้นามแฝง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การวิจัย"                                                                                                                                                | ไม่มีกำหนด                                                    |

**(ข้ามพรมแดน) การว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

| ผู้รับ                                                                                                                                                         | งานที่ว่าจ้าง                              | รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถ่ายโอน                                                                                                                                                                                                                  | ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล | วัน/เวลาที่ถ่ายโอน                               | วิธีการถ่ายโอน | วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้รับและระยะเวลาการเก็บรักษา/การใช้งาน         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Abbott Medical (Malaysia) Sdn. Bhd. At 35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Tama Kelisa Emas, 13700 Seberang Java, Penang, Malaysia                             | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | มาเลเซีย                                        | ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนทางเทคนิค | VPN ที่ปลอดภัย | จนกว่างานที่ว่าจ้างจากภายนอกจะแล้วเสร็จและสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างจากภายนอก |
| Abbott Medical Sweden AB, Isafjordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business Office) Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm, Sweden (Registered Office) | การสนับสนุนทางเทคนิคระดับที่สองและ/หรือสาม | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "+การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ Abbott เมื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ" | สวีเดน                                          | ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการสนับสนุนทางเทคนิค | VPN ที่ปลอดภัย | จนกว่างานที่ว่าจ้างจากภายนอกจะแล้วเสร็จและสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างจากภายนอก |

|                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                |                    |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbott Medical<br>Costa Rica<br>Abbott<br>Coyol Free<br>Zone, Bldg #44B<br>Alajuela, Costa<br>Rica | การสนับสนุนทาง<br>เทคนิคระดับที่สอง<br>และ/หรือสาม  | รายการที่ระบุไว้ในหัวข้อ<br>"+การเก็บรวบรวมและการ<br>ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล<br>ของคุณ" ตามความ<br>จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการ<br>สนับสนุนด้านเทคนิค ดู<br>ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ<br>"+การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล<br>ของคุณของ Abbott เมื่อให้<br>บริการแก่ผู้ให้บริการ<br>ทางการแพทย์ของคุณ" | คอสตาริกา    | ตามความ<br>จำเป็นเพื่อ<br>แก้ไขปัญหา<br>การ<br>สนับสนุน<br>ทางเทคนิค           | VPN ที่<br>ปลอดภัย | จนกว่างานที่วาง<br>จากภายนอกจะ<br>แล้วเสร็จและสิ้น<br>สุดสัญญาการว่า<br>จ้างจากภายนอก |
| St. Jude Medical,<br>LLC 1 St. Jude<br>Medical Dr., St.<br>Paul, MN 55117,<br>USA                  | การวิจัยทาง<br>วิทยาศาสตร์<br>และ/หรือทาง<br>คลินิก | ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำเป็น<br>ข้อมูลรวม ลบการระบุตัว<br>ตน/ใช้นามแฝง ดูข้อมูล<br>เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ +การ<br>วิจัย                                                                                                                                                                             | สหรัฐอเมริกา | ตามความ<br>จำเป็นสำหรับ<br>การวิจัยทาง<br>วิทยาศาสตร์<br>และ/หรือ<br>ทางคลินิก | VPN ที่<br>ปลอดภัย | ไม่มีกำหนด                                                                            |

หลังจากพ้นระยะเวลาเก็บรักษา เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

กระบวนการทำลายเราเลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำลายและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล("DPO")

วิธีการทำลายเราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกและจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีการทางเทคนิค(เช่น การฟอร์แมตระดับต่ำ) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลบันทึกนั้นไม่สามารถทำซ้ำได้ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารกระดาษจะถูกฉีกทำลายหรือเผา

#### ตัวแทนในประเทศ

เราได้แต่งตั้งตัวแทนภายในประเทศเพื่อจัดการกับคำถามและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ในเกาหลี ตัวแทนในประเทศสามารถติดต่อได้โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

- ตัวแทนในประเทศ: Abbott Korea Ltd.
- ที่อยู่: Samtan Bldg., 5th Floor, 421 YoungDong-Daero, Kangnam-Ku, Seoul 135-846 Korea
- อีเมล: privacy@abbott.com

#### ความยินยอมเพิ่มเติมสำหรับการเก็บรวบรวมการใช้ และการให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเกาหลีใต้

1. ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Pacesetter, Inc. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน +การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน +การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังกล่าว แต่ไม่เกิน 7 ปี (เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้มีการเก็บรักษาและใช้งานนานกว่านั้น) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
2. ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Pacesetter, Inc. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติ ยา การรักษาตัวในโรงพยาบาล การวินิจฉัย วันที่รักษาและแพร์เชื้อ และสภาวะหัวใจ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน +การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อ แต่ไม่เกิน 7 ปี (เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้มีการเก็บรักษาและใช้งานนานกว่านั้น) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
3. ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Pacesetter, Inc. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ใน +การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน +การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Abbott และส่วนเพิ่มเติมในตาราง "การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก" ข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
4. ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Pacesetter, Inc. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์ของข้าพเจ้าและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของอุปกรณ์ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่บุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในตาราง "การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก" ข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
5. ข้าพเจ้าเข้าใจว่า Pacesetter, Inc. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติ ยา การรักษาตัวในโรงพยาบาล การวินิจฉัย วันที่ของการรักษาและการแพร์เชื้อ และสภาวะของหัวใจ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่บุคคลภายนอกตามที่กำหนดไว้ในตาราง "การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก" ข้างต้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถรับแอปและบริการได้ หากข้าพเจ้า

เลือกที่จะไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลที่จะเสียต่ออนของข้าพเจ้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

## **+ไต้หวัน**

หากคุณไม่ยินยอมหรือเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ หรือให้บริการได้อย่างจำกัด

## **+ไทย**

"PDPA" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง และข้อกำหนดของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

**ความเป็นส่วนตัวของเด็ก:** ผู้ป่วยเด็กสามารถลงทะเบียนใน Merlin.net โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และสำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ปี แต่อายุต่ำกว่า 20 ปี เว้นแต่เด็กจะแต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

**การถ่ายโอนข้ามพรมแดน:** เพื่อให้การส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ยังบังคับใช้ Abbott ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ

**สิทธิ์ของคุณ:** คุณมีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม PDPA และภายใต้การบังคับใช้ ซึ่งได้แก่: (1) เพื่อขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เก็บไว้ หรือขอให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณไม่ยินยอม (2) เพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติสามารถใช้งานและอ่านได้ (ถ้ามี) หรือเพื่อขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมรายอื่น (3) เพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อลบ ทำลายหรือลบการระบุตัวตนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (5) เพื่อขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (6) เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (7) ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับการยินยอมตามพื้นฐานทางกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา และ (8) เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งได้แก่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำขอของคุณในการใช้สิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขของ PDPA

หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างคุณกับเราได้

**ติดต่อเรา:** หากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อข้างต้น [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com) คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราและตัวแทนในท้องถิ่นได้ที่

## **+ยูเครน**

Abbott จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นกรณีที่เรดำเนินการเช่นนั้นสำหรับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายดังที่อธิบายไว้ใน **+ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น** โดยการยอมรับเงื่อนไขของประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี่ หากคุณต้องการให้ลบข้อมูลของคุณออกจาก **Merlin.net** คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกของคุณให้ดำเนินการได้โปรดทราบว่า หากคุณขอให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือคลินิกลบข้อมูลของคุณออกจาก Merlin.net เราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

## **+สหราชอาณาจักร**

ตัวแทนในท้องถิ่นของเราคือ Abbott Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK.

## **+สหรัฐอเมริกา**

Abbott ดำเนินงานในฐานะผู้ร่วมธุรกิจกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณในการทำให้แอปนี้พร้อมใช้งานสำหรับคุณ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางการประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา (Health Insurance Portability and Accountability Act) และระเบียบข้อบังคับที่นำมาปฏิบัติ(รวมเรียกว่า "HIPAA") เป็นผลให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เก็บรวบรวมผ่านทางแอปนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย HIPAA และเราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันของผู้ร่วมธุรกิจของเราและตามที่สรุปไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและความยินยอมนี้

## **+แคลิฟอร์เนีย**

ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 อนุญาตให้ผู้ที่พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องขอรายชื่อบุคคลภายนอกทั้งหมดจากบางธุรกิจซึ่งผู้ที่พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยในช่วงปีปฏิทินก่อนหน้า ซึ่งธุรกิจนั้นได้เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง Abbott ถูกกำหนดให้ตอบสนองต่อคำขอของลูกค้ายี่สิบหนึ่งครั้งเท่านั้นในระหว่างปีปฏิทินใด หากต้องการทำการร้องขอดังกล่าวคุณควรส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ Abbott, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN

55117 ในคำขอของคุณโปรดยืนยันข้อเท็จจริงว่าคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียและให้ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันสำหรับการตอบกลับขอ  
เรา ทั้งนี้โปรดทราบว่า การแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียและการแบ่งปันข้อมูลที่ครอบคลุม  
เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในการตอบกลับของเรา

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของAbbott ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบัญญัติว่าด้วยความความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งมลรัฐ  
แคลิฟอร์เนีย (California Consumer Privacy Act) (CCPA) และสิทธิ์ของคุณภายใต้ CCPA โปรดไปที่ <https://www.abbott.com/privacy-policy.html>

### **+เวียดนาม**

โดยการยอมรับหรือตกลงตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถือว่าคุณได้รับทราบข้อมูลและได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน  
ที่นี่ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 15 ปี ทั้งผู้ใช้และบิดามารดาหรือผู้  
ปกครองของผู้ใช้ต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม

คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอม สิ่งนี้จะส่งผลต่อความ  
สามารถของผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจติดตามอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของคุณ หากคุณถอนความ  
ยินยอม Abbott จะเก็บรักษาข้อมูลรวมและข้อมูลที่ลบการระบุตัวตน และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่กฎหมายกำหนด